

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 10/2555

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการ 2

ผู้เข้าประชุม

1. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ผู้ศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์	ประธาน
2. รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์	กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	อาจารย์ ดร.รุจ มรกต	กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์	อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ โมฬี	กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวุฒน์ ยงสวัสดิ์กุล	กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย	กรรมการ
7. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย	อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ (รักษาการ)	กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจุง	อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์	อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	กรรมการ
10. นางสาวรวงศ์ วีระนาคินทร์	หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัฒน์
2. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ) นางประวีณา หอมตา (แทน)

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าสถานวิจัย ตัดภารกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ บุญอนันตธนสาร ตัดสอน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานอชญ์ สุธีพัฒน์นันท์ ตัดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 สรุปเรื่องแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555

ตามที่สำนักวิชา ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชา พิจารณา ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 รวมจำนวนทั้งสิ้น 59 เรื่อง สรุปดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	15	เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์	18	เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	13	เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	13	เรื่อง

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปหัวเรื่องมติเวียนดังกล่าว ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม อนึ่ง รายละเอียดสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ ในช่วงวันดังกล่าว สามารถดูได้ที่ฐานข้อมูลสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555”

ตามที่สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำผลงานของคณาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 11 ผลงาน เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยภาคนิทรรศการภายในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012)” เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยจัดแสดงนิทรรศการในขอบข่าย (Theme) งานวิจัยเพื่อการเกษตร นั้น และในปีนี้เป็นคูหานิทรรศการของมหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัล Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการประกวดคูหานิทรรศการ รางวัลที่ได้รับประกอบด้วยถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้สถานวิจัย ประสานงานกับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อขอ Poster ที่จัดแสดงในงานดังกล่าว มาร่วมจัดแสดงในงานเกษตรสุรนารี’ 56

วาระที่ 1.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมดิวนักศึกษา ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน

รองคณบดีฯ รายงานสรุปผลการจัดดิวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน สรุปผลการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1/2555 พบว่านักศึกษามี GPAX สูงขึ้นจาก 2.0 เป็น 2.2 และแจ้งกำหนดการจัดดิวประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 มีประเด็นที่สำนักวิชาฯ รายงานผลการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555 จำนวน 2 เรื่อง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และบรรจุเป็นวาระสืบเนื่องการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุขุฎิบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 1.5 ขอเชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราฯ

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราฯ โดยผู้มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอเข้ารับการศึกษาโครงการภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและหัวหน้าสถานวิจัยพิจารณาดำเนินการหากมีความสนใจ

ระเบียบวาระที่ 2 **รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ครั้งที่ 9/2555**
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 ทาง E-mail เพื่อให้กรรมการประจำสำนักวิชา แจ้งรับรองหรือแก้ไขรายงานการประชุม ภายในวันที่ 28 กันยายน 2555 ไปแล้วนั้น ในกรณีไม่ได้รับแจ้งการแก้ไขภายในกำหนด จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี การแก้ไข สรุปดังนี้

1. กรรมการ 14 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี การแก้ไข

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2555

ระเบียบวาระที่ 3 **เรื่องสืบเนื่อง**

วาระที่ 3.1 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ลับ)

วาระที่ 3.2 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ลับ)

วาระที่ 3.3 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ลับ)

วาระที่ 3.4 **รายงานผลการจัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังการกลับจากสถานประกอบการ**

ตามที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา เพิ่มเติม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 1 ไปแล้วนั้น บัดนี้ สาขาวิชา ได้จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปรายละเอียดดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช นักศึกษาร้อยละ 70 มีความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี การประเมินตนเอง จุดเด่นนักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบสูง ด้านความพร้อมของศูนย์สหกิจศึกษา ร้อยละ 37 นักศึกษาไม่มีโอกาสเลือกสถานประกอบการที่ตนเองสนใจและตรงกับสาขาวิชาชีพ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ความพร้อมของนักศึกษาอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมมาก แต่บางข้อยังต้องมีการปรับปรุงเช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถในการวางแผน จัดลำดับความสำคัญของงาน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา คือ มีความประสงค์ให้อาจารย์ไปนิเทศงานสหกิจศึกษาสองครั้ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้รองคณบดีแจ้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในการจัดสัมมนานักศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการให้นักศึกษารุ่นน้องได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ความร่วมมือการวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านใหม่อีอีร่วมกับ สกว.

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีหนังสือถึงท่านอธิการบดีเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านใหม่อีอี โดยท่านอธิการบดีเห็นควรให้สำนักวิชา ศึกษาและทำการวิจัยต่อในเรื่องใช้ไบโอมันสำปะหลังเลี้ยงตัวหมอนไหม ในการนี้ จึงขอหารือจากคณะกรรมการในการสร้างความร่วมมือการวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านใหม่อีอีร่วมกับ สกว.

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชพิจารณาแนวทางในการสร้างความร่วมมือการวิจัย

วาระที่ 4.2 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตามที่สำนักวิชา ได้ส่งโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อขอรับงบประมาณจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมไปนั้น แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ในการขอรับทุน ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทำ (ร่าง) โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการนี้ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้มีการปรับข้อเสนอโครงการ และมอบหมายให้ รศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ เป็นผู้ช่วยพิจารณาในการจัดทำโครงการ

วาระที่ 4.3 รูปแบบและกิจกรรมวันสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่สำนักวิชา ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อให้ให้นักเรียนและผู้ปกครองรับรู้และเข้าใจการเรียนการสอน และบทบาทของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน มทส. ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบประมาณในการจัดงาน 93,000 บาท โดยสำนักวิชา มีกำหนดสัมภาษณ์นักศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555

ในการนี้ จึงขอหาในประเด็นดังนี้

- 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชา/สำนักวิชา
- 2) จะมีการประชุมชี้แจงนักเรียนของแต่ละสาขาวิชา/สำนักวิชา หรือไม่ ช่วงเวลาใด
- 3) สถานที่จัดประชุมชี้แจงนักเรียนของแต่ละสาขาวิชา/สำนักวิชา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยมีการสัมภาษณ์นักศึกษา

วาระที่ 4.4 ผลการพิจารณาการคัดเลือกตราสินค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสินค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการยื่นคำร้องจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าสัญลักษณ์ฟาร์มมหาวิทยาลัย ต่อสำนักเครื่องหมายทางการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นั้น ได้รับแจ้งกลับมามีว่าไม่สามารถอนุญาตคำขอจดทะเบียนได้ เนื่องจากมีรูปอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์

ในการนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้นำเสนอเรื่องการขอใช้ตราสินค้าฟาร์ม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติ ให้ฟาร์มดำเนินการประกวดตราสินค้าฟาร์มขึ้น โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชาชน ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 28 ผลงาน

คณะกรรมการตัดสินประกวดตราสินค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 โดยคณะกรรมการได้ตัดสินผลงานที่เข้าประกวดสรุปดังนี้

รางวัลที่ 1 ผลงานของนายชนะ อั้งลี

รางวัลที่ 2 ผลงานของนายจิตรกร สามัญทิพย์

รางวัลที่ 3 ผลงานของนายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม

ผลงานซึ่งผ่านการพิจารณาปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ นายชนะ อั้งลี ดำเนินการการปรับปรุงภาพเพื่อให้มีความเหมาะสม และให้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนการประกาศผลการตัดสิน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ฟาร์มประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสินค้าฟาร์มตามมติ คณะกรรมการตัดสิน และพิมพ์ผลงานทั้งหมดให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชาการร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อกำหนดเป็นตราสินค้าฟาร์ม

วาระที่ 4.5 วุฒิการศึกษานักศึกษาในการสมัครงานราชการ

สืบเนื่องจากบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร พบปัญหาในการใช้วุฒิการศึกษานักศึกษาในการสมัครงานราชการ และ ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่สำเร็จการศึกษาในแผนการศึกษา แบบ ก 1 (วิจัยอย่างเดียว) หลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่สามารถยื่นขอเทียบคุณวุฒิ Ph.D. กับ CHINA ACADEMIC DEGREES AND GRADUATE EDUCATION DEVELOPMENT CENTER (CDGDC) ได้ ในการนี้ จึงขอหารือแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้สาขาวิชาฯ ทำบันทึกแจ้งปัญหาที่พบส่งให้สำนักวิชาฯ เพื่อรวบรวมส่งถึงมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรของสำนักวิชาฯ ว่าสามารถสมัครงานราชการ กรมต่างๆ ได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

นางสาวรวงศ์ วีระนาคินทร์
(นางสาวรวงศ์ วีระนาคินทร์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
17 ตุลาคม 2555